

พิจารณาติดตามสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของกลุ่มบุคคล

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพ ในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา ได้มีการพิจารณารายงานผลการ ประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี ๒๕๖๔ เรื่อง การประเมิน สถานการณ์สิทธิมนุษยชนของกลุ่มบุคคล โดยมี นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ ประธาน คณะกรรมการเป็นประธานการประชุม



สิทธิเด็ก

กรรมาธิการเด็กและเยาวชน : มีการดำเนินงานเชิงรุก และสร้างระบบคุ้มครองเด็กและเยาวชน ทั้งการล่วงละเมิดและการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ การใช้ความรุนแรงต่อเด็ก โดยมีกลไกระดับนโยบายผ่านคณะกรรมการคุ้มครองเด็ก จังหวัด และมีการทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน เพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาดังกล่าว



สิทธิผู้สูงอายุ

กรรมาธิการกิจการผู้สูงอายุ : มีการดำเนินการและขับเคลื่อน เพื่อให้ผู้สูงอายุได้เข้าถึงสิทธิต่าง ๆ ทั้งตามกฎหมาย และตามที่รัฐธรรมนูญให้การรับรองไว้ รวมทั้งได้มีการจัดทำแผน เพื่อรองรับการดำเนินงานตามสิทธิผู้สูงอายุ โดยให้ความสำคัญ ตามมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๕๖ เช่น ด้านสุขภาพ การอำนวยความสะดวก ด้านเศรษฐกิจ เป็นต้น

สิทธิคนพิการ



กรรมาธิการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ : ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือ ทั้งด้านเศรษฐกิจ การเยียวยา ส่งเสริมให้เด็กพิการได้เข้าถึงระบบการศึกษา โดยทำงานร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ และกำหนดแนวทางการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ รวมทั้งมาตรการในการให้ความช่วยเหลือและคุ้มครองคนพิการ จากการถูกล่วงละเมิด โดยดำเนินงานร่วมกับหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม

สิทธิสตรีและความเสมอภาคทางเพศ



กรรมาธิการสตรีและสถาบันครอบครัว : ได้มีการกำหนด มาตรการและแนวทางขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา การใช้ความรุนแรงต่อสตรี การล่วงละเมิดทางเพศ การแสวงหาผลประโยชน์ จากการค้าประเวณี และอยู่ระหว่างการเสนอปรับปรุงแก้ไข พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณีฯ และพ.ร.บ.คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว ในส่วนการคุกคามทางเพศ ในการทำงาน และมาตรการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ได้มีการพิจารณาเรื่องร้องเรียน เพื่อคุ้มครองสิทธิของกลุ่มบุคคล

ข้อเสนอแนะ

หน่วยงานในกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ควรมีการประสานงานและแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างใกล้ชิด กับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) เพื่อให้การทำงานของหน่วยงานมีข้อมูลที่ความครบถ้วน ถูกต้องตรงกัน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการคุ้มครอง ส่งเสริมสิทธิของประชาชน

หน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบได้ให้ความสำคัญในการปกป้อง คุ้มครอง ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของกลุ่มบุคคล รวมทั้งมีกฎหมายระดับ พ.ร.บ. เป็นหลักการสำคัญในการดำเนินงานและขับเคลื่อน ดังนั้น จึงเห็นควรมีการทำงานในเชิงรุกเพิ่มมากขึ้นเพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงสิทธิและสวัสดิการต่าง ๆ รวมทั้งควรให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุ เพื่อให้ประชาชนถูกละเมิดสิทธิและเสรีภาพ

